



ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ถึง ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และเป็นโอกาสให้ผู้ที่มีประสงค์สมัครสอบแข่งขันฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดิม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๑๕๕๑ จึงขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันฯ จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ <http://cdd.jobthai.gov.com> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน” จนถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. และให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้ ๓ ช่องทางดังต่อไปนี้

ที่	ช่องทางการชำระเงิน	เวลาที่รับชำระเงิน
๑	เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ	เวลาทำการของธนาคาร
๒	ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โดยสแกน QR Code จากแบบฟอร์มการชำระเงินที่ได้จากระบบ	ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปิดรับชำระเงิน เวลา ๒๒.๐๐ น.)
๓	ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยสแกน QR Code จากแบบฟอร์มการชำระเงินที่ได้จากระบบ	

ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน และเวลาที่กำหนดเท่านั้น

/ผู้สมัคร ...

ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียม ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชำระเงินได้ภายหลังการชำระเงิน ที่เว็บไซต์ <http://cdd.jobthaigov.com> โดยเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” ทั้งนี้ กรมการพัฒนชุมชนจะประกาศรายชื่อ ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนชุมชน <https://personnel.cdd.go.th> หรือ <http://cdd.jobthaigov.com> หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนชุมชน” ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
อธิบดีกรมการพัฒนชุมชน